



PATTAYA GAZETTE



บ้านเด็กกำพร้า พัทยา & โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

ติดต่อ : เลขที่ 384 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.144 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150.
ตู้ ปณ. 300 ปณฝ. เมืองพัทยา ชลบุรี 20260. โทรศัพท์ : 038 423468, 038 416426
แฟกซ์ : 038 416425, 038 420180 อีเมลล์ : info@thepattayaorphanage.org
เว็บไซต์ : www.thepattayaorphanage.org www.facebook/pattayaorphanage

ฉบับที่ 33 : พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
ตู้ ปณ. 300 ปณฝ. พัทยา ชลบุรี
20260

ที่อยู่ผู้รับ

สิ่งพิมพ์

บริจาคช่วยเหลือน้อง ๆ ได้ที่

เช็คส่งจ่ายในนาม มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
โอนเข้าบัญชีชื่อ : มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
สาขา : บางละมุง
เลขที่บัญชี : 342-0-96666-9
พร้อมเพย์/เลขที่ผู้เสียภาษี : 0-9930-00204-93-0

สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

เช็คส่งจ่ายในนาม โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
โอนเข้าบัญชีชื่อ : โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
สาขา : บางละมุง
เลขที่บัญชี : 342-4-57203-4
พร้อมเพย์/เลขที่ผู้เสียภาษี : 0-9940-00626-85-1



PayPal Account: donation@thepattayaorphanage.org



งานฉลองคริสต์มาสในบ้าน : ด้วยความกรุณาของผู้มีอุปการคุณจำนวนมาก มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา สามารถจัดงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส ปี 2561 ให้กับน้อง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา แบ่งปันความสุขให้กับเพื่อนบ้านและผู้ร่วมงานตลอดจนแสดงความขอบคุณต่อผู้สนับสนุนและช่วยเหลือเด็ก ๆ ในช่วงปีนี้ โดยคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ได้เป็นประธานเปิดงาน มีเด็ก ๆ ขับร้องเพลงอวยพร การมอบของขวัญให้กับเด็ก ๆ ทุกคน/กลุ่ม อาหารอร่อย ๆ หลากหลายรายการ เกมสอยดาวชิงโชค รางวัลพิเศษจากการจับสลาก และบ้านลมเพื่อน้อง ๆ ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกองค์กร รวมถึงคุณต๋อย แห่งองค์กรเอชเอชเอ็นเพื่อเด็กไทย สำหรับน้ำใจที่มีต่อเด็ก ๆ และขอความสุขความยินดีจากการให้นี้ คงอยู่กับทุกท่านตลอดปี 2562...



ยินดีต้อนรับคณะของนางสาววานเสชา ปอนเซ ชาวเม็กซิโก ตำแหน่งมิสเวิลด์ ปี 2018 หรือนางงามโลกปีล่าสุดที่มาเยี่ยมเยียนน้อง ๆ ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และคณะครูเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ นางสาววานเสชาได้ทักทายสมาชิกในบ้าน แบ่งปันขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า เด็กพิการโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา และเข้าเยี่ยมห้องเด็กอ่อนพร้อมทั้งหยอกล้ออย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และได้บริจาคเครื่องดูดเสมหะให้กับเด็กอ่อนของเราอีกด้วย..



คณะทำงานจุดเสียงความปลอดภัยมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้จัดการฝึกอบรมและซ้อมการอพยพหนีอัคคีภัย เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กกำพร้าวัยทารก ทั้งในเรื่องประเภทของอัคคีภัย การป้องกันและดับไฟ เส้นทางและขั้นตอนการอพยพ ฯลฯ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะความเข้าใจร่วมกันและความมั่นใจในการอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติของบรรดาผู้ร่วมฝึกซ้อม ซึ่งรวมถึงคณะทำงานฯ และทีมกู้ชีพของเรา โดยจะมีการฝึกซ้อมร่วมกันเป็นระยะ ๆ ต่อไป..

จดหมายจากผู้บริหาร

เรียน ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

“สิ่งต่าง ๆ ในโลกใบนี้มีไว้พอเพียงสำหรับทุกคน แต่ไม่พอสำหรับคนโลภ” (มหาตมะ คานธี)

ความโลภเป็นศัตรูร้ายกาจของมนุษย์ ถ้าแก้ไขไม่สำเร็จ มนุษย์ทั้งโลกก็ต้องพินาศไปอย่างไม่มีทางรักษาเยียวยาได้อีกต่อไป

การสอนเด็ก ๆ ของเราให้รู้จักไม่แย่งกัน แต่แบ่งปันของให้เพื่อน ๆ บ้าง รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมี รู้จักใช้ข้าวของอย่างประหยัด การยกย่องชมเชยผู้ที่เสียสละในหมู่เพื่อน ๆ ด้วยกัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยปรุงแต่งให้เด็ก ๆ ของเราเติบโตขึ้น เป็นคนมีอัธยาศัยไมตรี เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะช่วยให้โลกน่าอยู่และปลอดภัยยิ่งขึ้น



บาทหลวงวีระ ฝั่งรักษ์
ผู้อำนวยการ



▲ คุณครูเกษร ประกอบรัก พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะจาก บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด จากกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณกว่า 120 ท่าน ที่มาเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก นอกจากรับฟังการบรรยายสรุปงานของมูลนิธิฯ แล้ว ทางบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าเยี่ยมห้อง ๆ เด็กกำพร้าในห้องเด็กอ่อน พร้อมทั้งบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่อง Chrome Book จำนวน 10 เครื่อง และทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียน... ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านเป็นอย่างยิ่งที่มามอบความสุขในครั้งนี้ โดยมีคุณณัฐภา อุดมดี ผู้ประสานกิจกรรมในครั้งนี้



▲ ขอขอบคุณ ดร. สันหุภูมิ ธรรมชนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของเอ็มจีซี-เอเชีย ที่ได้บริจาค รถไฟฟ้า จำนวน 10 คัน ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อการเรียนรู้เรื่องการขับขี่ยานยนต์ ความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนเพื่อความสนุกสนานของน้อง ๆ รุ่นเล็ก โดยมีตัวแทนครูและเด็ก ๆ เดินทางไปรับมอบที่โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ทแอนด์สปา.. ขอขอบคุณคุณธรร สุขานุศาสตร์ ผู้ประสานกิจกรรมในครั้งนี้ครับ/ค่ะ..



▲ “วันเด็ก-สังสรรค์ปีใหม่-อภิลาคุณสุวรรณา” ในเช้าวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จัดกิจกรรมกีฬาให้เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสทรพัฒนา และบุคลากร ได้ร่วมสนุกกัน ซึ่งคุณพ่อวีระ ฝั่งรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและแสดงความชื่นชมต่อทั้งทีมสีแดงและสีเขียว ในเรื่องความสามัคคี และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยทีมสีแดงชนะการประกวดขบวนพาเหรด และทีมสีเขียวชนะการแข่งขันกีฬา 15 ประเภท จากนั้น ในภาคค่ำเป็นงานเลี้ยงโอกาสปีใหม่ของบุคลากร และการแสดงความขอบคุณต่อคุณสุวรรณา เขียววานวิน ผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็ก ซึ่งเกษียณอายุการทำงานหลังจากปฏิบัติหน้าที่ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา มาเป็นเวลาประมาณ 36 ปี.. ขอขอบคุณทุกท่านที่นำขนมและเครื่องดื่มมาสมทบในระหว่างกิจกรรมภาคเช้า และครอบครัวบุญธรรมของน้องมิตฟีลด์ ชาร์ ในเยอรมนี ซึ่งได้สมทบค่าอาหารในมือเย็น..



▲ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ คณะผู้บริหารและครู ของโรงเรียนพัทยารุโณทัย ได้เดินทางมาบริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อทำบุญสนับสนุนการศึกษาของบรรดาเด็กกำพร้า ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยมีคุณพ่อวีระ ฝั่งรักษ์ ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ จากนั้นคณะครูได้เข้าเยี่ยมห้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารกในห้องเด็กอ่อน คุณครูหลายท่านได้เข้าสัมผัสเด็กโดยการอุ้ม พุดคุย หยอกล้ออย่างเป็นกันเอง ซึ่งสมกับคำว่า “แม่พิมพ์ของชาติ” อย่างแท้จริง และขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ.. สุขสันต์วันครู 2562 ครับ/ค่ะ..



▲ ยินดีต้อนรับคณะจากฝ่ายเครือข่ายธนาคารสัมพันธมิตร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด จากกรุงเทพมหานคร ที่มาเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยมีคุณสุวรรณา เขียววานวิน ผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็ก ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปงานด้านสังคมสงเคราะห์ให้ทุกท่านได้รับทราบ และเป็นครั้งแรกที่ทุกท่านได้มาที่มูลนิธิฯ แห่งนี้ หลังจากนั้นทางผู้มาเยือนได้เข้าเยี่ยมทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าในห้องเด็กอ่อน และก่อนกลับได้บริจาคหลอดไฟพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ ทุกกลุ่มวัยด้วย ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งด้วยครับ/ค่ะ



◀ ขอขอบคุณคณะของพลตรี วีระพงษ์ เย็นอุทก ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก กรุงเทพฯ ซึ่งรวมถึงคณาจารย์ และนักศึกษาวทบ. หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 64 ที่มาเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก พร้อมทั้งบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กกำพร้าวัยเรียน โดยมีคุณพ่อวีระ ฝั่งรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมเด็กทารกในห้องเด็กอ่อน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไปและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสทรพัฒนาที่อยู่ในความดูแลของเราอีกด้วย.. ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้แวะเวียนมามอบน้ำใจให้กับเด็ก ๆ ของเรา และเป็นพิเศษกับ นอ. ยุทธนา สระดี ผู้ติดต่อประสานงานในครั้งนี้



◀ คณะผู้บริหารสวนน้ำรามายณะ พัทยา โดยการประสานงานกับคุณโทนี่ เซลส์ แห่งเลดีบอยส์วอลเลย์บอลน้ำ ได้เชิญน้อง ๆ ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ไปพักผ่อนเล่นน้ำที่สวนน้ำรามายณะ พัทยา ทำให้บรรดาเด็ก ๆ ได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก เพราะทางสวนน้ำมีเครื่องเล่นต่าง ๆ ไว้ให้บริการให้ลูกค้าได้เล่นหลายประเภท หลังจากเด็ก ๆ เหน็ดเหนื่อยจากการเล่นน้ำแล้ว ยังมีอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ไว้บริการอีกด้วย.. ทำให้เด็ก ๆ ได้รับบรรยากาศแห่งความสุขตลอดทั้งวัน ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ได้กรุณาไปกับเด็กกำพร้าในครั้งนี้ และขอชื่นชมคุณโกเมน (โคโค) ฝ่ายการตลาดของสวนน้ำฯ เป็นพิเศษด้วยครับ/ค่ะ..